



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

11 ก.ค. 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์โควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ)

-กรม คร. รายงานข้อมูลผู้ป่วยโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 2-8 ก.ค.2566 ว่า มีผู้ป่วยเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,193 คน เฉลี่ยวันละ 170 คน เสียชีวิต 25 คน เฉลี่ยวันละ 3 คน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 214 คน สวมท่อช่วยหายใจ 144 คน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.กล่าวว่า สัปดาห์นี้สถานการณ์โรคโควิด 19 อยู่ในช่วงขาลง แต่ยังคงระงับการระบาดของโรคเหมือนเดิม

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โปสดี ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นว่าโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย XBB.1.16.x ยังมีสัดส่วนการระบาดสูงสุดกว่าร้อยละ 30 แต่มีสายพันธุ์ EG.5 มีอัตราการตรวจพบสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ถือเป็นสายพันธุ์ย่อยที่ทั่วโลกกำลังจับตาเฝ้าระวังโดย EG.5.1 เป็นหลานของ XBB.1.9 มีสมรรถนะการขยายตัวของการะบาดของมากกว่า XBB.1.16 ที่ครองการระบาดทั่วโลกขณะนี้ถึงร้อยละ 52.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ

- นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา แนะนำเสริมพลังป้องกันโรค สู้โควิด ด้วยวัคซีน อาหาร ยา แดด และออกกำลังกาย เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อครอบครัว สังคมและระบบสาธารณสุขของประเทศไทยจะได้ยั่งยืน



กัญชา

อนาคตกัญชาไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, news1live)

-อนาคตกัญชาเสรีในไทยในสมัยรัฐบาลชุดใหม่ของพรรคก้าวไกล-เพื่อไทยอาจไม่สดใส ท่ามกลางความวิตกของเหล่าผู้ประกอบการกัญชา หลังว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัฐ ออกมาประกาศไม่สนับสนุนกัญชาเสรี ต้องการนำกลับเข้าบัญชียาเสพติดเหมือนเดิมเกิดขึ้น หลังปีที่แล้วไทยผงาดกลายเป็นชาติแรกในเอเชียที่ทำให้กัญชาถูกกฎหมาย



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

สถาบันวัคซีนฯร่วมมือกลุ่มประเทศอาเซียนผลิตวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีช่อง 5)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เป็นประธานการประชุม ASEAN Consultation Meeting on the ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance (AVSSR): Governance and Vaccine Information Sharing เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เตรียมตัวรองรับภัยสุขภาพใหม่ในอนาคตผ่านการสร้างเครือข่ายวัคซีนที่เข้มแข็ง ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ การสร้างความร่วมมือเพื่อการวิจัยพัฒนาวัคซีน การจัดตั้งคลังสำรองวัคซีน และการจัดซื้อวัคซีนในระดับภูมิภาค เพื่อให้มีวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการของอาเซียนทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มีการระบาด ตามปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงด้านวัคซีน 2562 (2019) โดยมี ฯพณฯ เอกภาพ พันธวงศ์ รองเลขาธิการอาเซียน นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผู้แทนกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการสาธารณสุขแห่งอาเซียน ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการอาเซียน องค์การอนามัยโลก UNICEF CEPI สถาบันวัคซีนนานาชาติ (International Vaccine Institute: IVI) เข้าร่วมทั้งแบบ Onsite และ Online

สร.จับตาไข้เลือดออกกลุ่มผู้ใหญ่เพิ่มสูงขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, Radio-สวท.,innnews,ทีวีช่อง 5,7,NBT,TNN,ThaiPBS, ผจก., เนชั่น, เดลินิวส์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, ผจก., isranews., bangkokbiznews, hfocus, thebangkokinsight., newtv, sondhitalk)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Dengue Effective for Treatment and Prevention การดูแลรักษาและป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ ว่า โรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในปีนี้มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งจากข้อมูลการรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก พบว่า ระยะหลังมีรายงานการป่วยและเสียชีวิตมากที่สุดในกลุ่มผู้ใหญ่ จากเดิมที่พบบ่อยในเด็ก ที่สำคัญรูปแบบอาการไม่เหมือนกับที่เคยพบมา และมีอาการคล้ายกับโรคอื่น ทำให้การวินิจฉัยโรค

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ในระยะแรกค่อนข้างยาก หากไม่ติดตามสังเกตอาการใกล้ชิดจะทำให้การรักษาล่าช้า ส่งผลให้อาจเกิดความรุนแรงและเสียชีวิตได้</p>	
<p>ปลัด สธ. เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (rajavithi) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหาร สธ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานบริการของรพ.ราชวิถี ได้แก่ ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และศูนย์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ โดยมี ผอ.รพ.ราชวิถี คณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ</p>	
<p>ต้อนรับคณะ สธ. มาเลเซีย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., hfocuse) - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขประเทศมาเลเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เสริมสร้างความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานบริการในจ.สมุทรสาคร</p>	
<p>หนุนจังหวัดสะอาด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thejournalistclub, ChiangmaiNews, hfocuse, thereporters) - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันตกลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เน้นขับเคลื่อนในทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน และชุมชน โดยใช้หลักการ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ Rs: Reduce Reuse Recycle ณ ศูนย์แปรรูปขยะอินทรีย์ เทศบาลต.ปราสาททอง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ว่าราชการจ.พระนครศรีอยุธยา นำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัด</p>	
<p>รมว. สธ. ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocuse) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 4/2566 โดย ได้กล่าวขอบคุณกรรมการ คสช. และทีมงาน สช. ที่ตลอดเวลา 4 ปีในการทำหน้าที่เป็นประธาน คสช. ได้ทำงานร่วมกันจนเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรับมือกับวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา เกิดผลงานที่มีความสำคัญระดับประเทศและพื้นที่มากมาย เช่น การจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565, การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลทางด้านสุขภาพ ที่เกิดจากนโยบายสาธารณสุข (HIA) พ.ศ. 2564, การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวม 4 ครั้งตั้งแต่ปี 2562 - 2565 จนเกิดเป็น 12 มติ เพื่อรับมือกับปัญหาสำคัญของประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนงาน “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19”</p>	
<p>สช. จัดเวทีสร้างสุขที่ปลายทาง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus - นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน “งานสร้างสุขที่ปลายทาง วางแผนและเตรียมความพร้อมของชีวิตเพื่อสุขที่ปลายทาง” จัดเวทีสาธารณะ เปิดพื้นที่ทางสังคม ให้ภาคประชาชนเกิดการรับรู้เรื่องสิทธิด้านสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาวะระยะสุดท้ายของชีวิตฯ ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และ ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้นำและผู้แทนในชุมชน แก่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสร้างสุขภาวะในระยะสุดท้ายของชีวิต ได้ขอกราบอนุโมทนาบุญพระคุณเจ้าภูวัต ภูริวฑฒโน วัดท่าประชุม บ้านฝางขอนแก่น ที่ได้กรุณาบรรยายธรรมให้ความรู้ในเรื่องการเตรียมตัว เพื่อการตายดี ตามแนวพระพุทธศาสนา</p>	
<p>สิทธิ UCEP สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., สำนักข่าวอิศรา, sonhitalk, news1live, hfocuse) - น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า ตั้งแต่ ก.ค. 2564 – 30 มี.ค. 2566 พบการร้องเรียนด้านบริการสุขภาพ อันดับ 3 คือ ปัญหาสิทธิ UCEP จำนวน 232 เรื่อง ทางสภาฯ จึงจัดทำข้อเสนอแก้ไขไปยัง 3 หน่วยงาน ดังนี้ 1. กรมการแพทย์ใน ออกมาตรการกำกับ รพ.เอกชนให้ใช้อัตรารักษาพยาบาลเดียวกัน ระหว่างคำรักษาพยาบาลในกรณีวิกฤตสี่เหลือง เช่นเดียวกับวิกฤตฉุกเฉินสีแดง รวมถึงภายหลัง 72 ชั่วโมง 2. สพฉ. ขอให้ทบทุนเกณฑ์ประเมินคัดแยก ระดับความฉุกเฉิน (PA) ในสิทธิ UCEP และขอให้กำหนดการคิดอัตราค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ UCEP กรณีที่ไม่สามารถส่งต่อผู้ป่วยหลังพ้นภาวะฉุกเฉินวิกฤต 72 ชั่วโมงไปยังการรักษาพยาบาลใน รพ.ตามสิทธิได้ เนื่องจากข้อจำกัดของระบบ และ 3. กรม สบส. ขอให้กำกับสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งให้ใช้ระบบบันทึกการประเมินคัดแยก ระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วย (PA) ของ สพฉ. หากไม่มีการประเมินให้ถือว่าเข้าข่ายวิกฤตฉุกเฉินทุกราย และขอให้กำกับการเรียกเก็บเงินการเข้ารับบริการรพ.เอกชน กรณีผู้ป่วยเข้าข่ายสีแดง รพ.ต้องให้การรักษาเต็มความสามารถ ห้ามเรียกเก็บภายใน 72 ชั่วโมง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr. Dark</p> <p>- โพสต์แสดงความเห็น จากกรณี พบการร้องเรียนปัญหาสิทธิ UCEP ว่า ที่รพ.เรียกเก็บ เพราะหน่วยงานขอชักดาบ ถ้าจ่ายครบ จ่ายตรงเวลา ไม่มาแอบแก้เกณฑ์ตามหลังแล้วชักดาบ ก็จะไม่มีปัญหาขนาดนี้</p>	
<p>โคราชใช้เลือดออกกระบาดหนัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Inn nationtv)</p> <p>- กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สคร.ที่ 9 นครราชสีมา รายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 25 โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 26 ระบุว่า เขตสุขภาพที่ 9 มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 24 มิถุนายน 2566 อยู่ที่ 994 ราย เสียชีวิต 1 ราย พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มถึง 217 ราย จาก 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาและแนวโน้มของโรคฯ สูงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ จ.สุรินทร์ รองลงมาคือ จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ และ จ.บุรีรัมย์ โดยกลุ่มที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือกลุ่มเด็กนักเรียน และเด็กเล็ก</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ฐานเศรษฐกิจ, INN X)</p> <p>- เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า (ECST) กล่าวว่า ผลการประชุมในเวทีเสวนา Global Forum on Nicotine 2023 ณ ประเทศโปแลนด์ ประเด็นปัญหาการลดอันตรายจากยาสูบ ระบุ การแบนบุหรี่ไฟฟ้าไทยล้มเหลว ละเลยเรื่องการลดอันตรายจากยาสูบ และปิดกั้นทางเลือกของผู้สูบบุหรี่ ควรพิจารณาแนวคิดเรื่องการลดอันตรายจากยาสูบเช่นเดียวกับอังกฤษ นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ กรีซ ฟิlippินส์ ที่รับแนวคิดเรื่องนี้มาช่วยชีวิตผู้สูบบุหรี่ หลายปีที่ผ่านมาผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในไทยจำนวนมาก สามารถเลิกบุหรี่ได้ด้วยบุหรี่ไฟฟ้า แต่ยังผิดกฎหมายในไทย ยากต่อการควบคุมการเข้าถึงของเยาวชน คนยังอคติ หากถูกกฎหมาย รัฐควบคุมได้ ปัญหาจะลดลง</p>	